

BÁO CÁO

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 193- KH/BTGTU, ngày 21/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Huyện Tam Đường có 13 xã, thị trấn, 126 bản, dân số trên 5,8 vạn người; toàn huyện có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 37,7%; dân tộc Thái chiếm 15,9%, dân tộc Kinh chiếm 14,1%; dân tộc Dao chiếm 9,6%; dân tộc Giáy chiếm 8,1%; dân tộc Lào chiếm 7,7%; dân tộc Lự chiếm 5,3%, còn lại là các dân tộc khác.

Đảng bộ huyện có 51 tổ chức cơ sở đảng (16 đảng bộ, 35 chi bộ); 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 2.765 đồng chí, trong đó, đảng viên là nữ 953 đồng chí chiếm 21,44%, đảng viên là người dân tộc thiểu số 1.484 đồng chí chiếm 53,67%; tổng số cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên 632 người.

1. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp của các ban, ngành tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; Nhân dân các dân tộc trong huyện đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh ổn định; các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, từng bước làm thay đổi tư duy và nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

2. khó khăn

Trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch đẩy mạnh lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đồng bào theo đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do...

Sự xâm nhập mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa thiếu lành mạnh, ngoại lai trên mạng internet dẫn tới một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có tư tưởng coi thường những giá trị văn hóa truyền thống, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân, vị kỷ... làm phương hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Việc đầu tư kinh phí cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; một số hoạt động chỉ mang tính phong trào, thiếu bền vững.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết và Kết luận của Trung ương từ huyện đến cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo thời gian, nội dung, thành phần tham gia¹.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW được Ban thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, ban hành các văn bản để hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện.

Qua việc quán triệt, tuyên truyền tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lai Châu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành được quan tâm thường xuyên.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

¹ Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW: Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức 231 hội nghị triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền với 3.894 lượt cán bộ, công chức, viên chức và 10.021 lượt Nhân dân đại diện cho các hộ gia đình tham gia. Đối với Kết luận số 76-KL/TW: toàn huyện tổ chức 22 hội nghị, 207 buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan cho 2.780 người, trong đó: đảng viên 2.240/2.625 người, đạt 85.3%; cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên 540/666 người, đạt 81%.

của tỉnh

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hóa phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực cụ thể trên địa bàn huyện. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được chú trọng, các văn bản quản lý Nhà nước về văn hóa được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và triển khai kịp thời, đầy đủ đến cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; quan tâm bố trí công chức văn hóa cơ bản đảm bảo yêu cầu, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa từ huyện đến cơ sở. Công tác thực thi cơ chế quản lý tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện được đảm bảo theo quy định.

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, công tác thể thao và hoạt động du lịch trên địa bàn. Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, thể thao; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, lưu giữ và liên kết, hợp tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác, sử dụng các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc để phát triển du lịch. Đẩy mạnh việc sưu tầm, phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trên địa bàn, nhất là các giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một như: Lễ hội Cúng Hồn Trâu (*dân tộc Lự, xã Bản Hon*), Lễ hội Bun Vóc Nặm (*dân tộc Lào, xã Nà Tăm*).... UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống của dân tộc Lự trên địa bàn nhằm bảo tồn các tri thức, di sản văn hóa của dân tộc trước nguy cơ mai một và tăng cường sự gắn kết hòa nhập xã hội.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn sắp xếp bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa. Thường xuyên rà soát bổ sung quy hoạch, cử đi đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn hóa từ huyện đến xã. Đến nay, hầu hết cán bộ làm công tác văn hóa ở các cơ quan chuyên môn huyện và cơ sở ngày càng trẻ hoá, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên, đảm bảo chuẩn theo quy định; chế độ, chính sách đối với đội ngũ làm công tác văn hóa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác biểu dương, khen thưởng được thực hiện thường

xuyên, kịp thời góp phần tích cực động viên cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua lao động sáng tạo, đóng góp có hiệu quả đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người ở địa phương.

Quan tâm thực hiện cơ chế chính sách khuyến khích nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, truyền dạy, lưu giữ, phát huy vốn văn hóa dân gian trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật, truyền dạy, lưu giữ, phát huy vốn văn hóa dân gian; tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

2.2. Kết quả xây dựng con người lai Châu phát triển toàn diện

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các mặt công tác giáo dục & đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, dân số - gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội. Chú trọng chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương TW4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đưa việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trở thành một trong những nội dung để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Qua đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành trung ương và Chương trình hành động số 69-CT/TU ngày 26/12/2014 của Tỉnh ủy Lai Châu. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được hoàn thiện và nâng cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đã được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư cho phát triển giáo dục - đào tạo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, nhất là việc đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được quan tâm triển khai. Công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương được các trường phổ thông tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả (*các trường THPT trên địa bàn huyện đã đưa nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu vào chương trình giảng dạy*), góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương đối với thế hệ trẻ của huyện.

Làm tốt công tác rà soát phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện, chính quyền cấp xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thuộc các loại hình (*nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực...*) tại các điểm bản du lịch cộng đồng, chợ phiên truyền thống và các đội văn nghệ xã, bản. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa.

Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động trong công tác đấu tranh, loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hoạt động truyền bá tư tưởng sai trái, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan, lối sống thực dụng, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với tổ chức, các nhân kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch và quảng cáo; công tác quản lý di tích trên địa bàn².

2.3. Kết quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"³. Việc xây dựng các quy ước thôn, bản văn hóa được các địa phương chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Công tác gia đình trên địa bàn huyện đã được quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực⁴. Nhiều gia đình trên địa bàn đã tiếp cận được những dịch vụ xã hội cơ bản, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên, tỷ lệ bạo lực gia đình giảm. Nhân dân chủ động tham gia, đóng góp tích cực đối với công tác gia đình, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực gia

² Trong giai đoạn từ năm 2021-9/2023, cơ quan chuyên môn huyện đã phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa đã tổ chức được 08 cuộc kiểm tra về công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn.

³ Tính đến hết năm 2022, toàn huyện có 88,3% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 90,5% bản được công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 94,8% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 53,8% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

⁴ Đến nay toàn huyện 13/13 xã, thị trấn đã thành lập được mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với tổng số 76 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 76 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thu hút gần 1.140 thành viên tham gia; 58 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng có khả năng giúp đỡ các nạn nhân bạo lực gia đình, 126/126 bản có tổ hòa giải; 25 tủ thuốc cho các địa chỉ tin cậy tại các xã, thị trấn. Huyện không để xảy ra vụ vi phạm về bạo lực gia đình nào nghiêm trọng.

đình và tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Tháng hành động quốc gia PCBLGD, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới... được chú trọng triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các hộ gia đình trong huyện.

Quan tâm chỉ đạo việc phối hợp của các cấp các ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện đề án giáo dục thẩm mỹ cho thanh, thiếu niên, học sinh, học viên trong các trường học, trường nghề trên địa bàn. Chỉ đạo lồng ghép chương trình giáo dục nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống vào giảng dạy trong trường học được thực hiện linh hoạt; các hoạt động ngoại khóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian được tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi phấn khởi thu hút học sinh đến trường. Đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện duy trì, phát triển các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức triển khai thành lập các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học.

Hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn huyện đã được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Các loại hình văn học, nghệ thuật truyền thống, đặc sắc của các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy, như: múa xòe dân tộc Thái, hát giao duyên dân tộc Dao, pí kéo dân tộc Giáy... Các loại hình văn học, nghệ thuật hiện đại cũng được phát triển, như: văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật... Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị đã được sáng tác, biểu diễn, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện Tam Đường đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh⁵. Công tác khuyến khích sáng tạo, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm triển khai. Các nghệ nhân, nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng được phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phát huy tài năng, sáng tạo. Hoạt động trao truyền, phổ biến kiến thức về văn hóa dân tộc được tổ chức bằng nhiều hình thức: hội thi, hội diễn, tập huấn,... Nhiều giá trị văn hóa dân tộc quý giá đã được bảo tồn và phát huy, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với công tác xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư, các đội văn nghệ ở thôn, bản. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các

⁵ Tác giả Đặng Thùy Tiên: truyện ngắn “Những mùa hoa trên cao nguyên đá” đạt Giải B do Bộ Công an tổ chức năm 2022; giải Khuyến khích cuộc thi viết “Tình yêu của tôi” do VTV3 tổ chức năm 2021; Tác phẩm “Đeo khẩu trang mùa covid” triển lãm tại tỉnh Điện Biên năm 2020, đăng tạp chí Văn nghệ Lai Châu. Tác phẩm “Bản Bo” triển lãm lần thứ 26 khu vực Việt Bắc – Tây Bắc; đăng tạp chí Văn nghệ Lai Châu năm 2021. Hội viên Nguyễn Văn Quang là tác giả trẻ có sự đầu tư sáng tạo, với nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện tốt, được chọn triển lãm ảnh khu vực năm 2019, gửi tham gia các cuộc thi được trao giải đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Lai Châu, Tam Đường; năm 2022 tác giả tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 tại tỉnh Lai Châu, đạt huy chương vàng tác phẩm “May áo mới”. Tác giả Phạm Đình Túy với tác phẩm “Chung sức” đạt giải A trong bình chọn tác giả tác phẩm năm 2022 tại tỉnh Lai Châu.

nghệ nhân, nghệ sĩ, người có uy tín trong cộng đồng phát huy tài năng, sáng tạo; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với công tác xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư, các đội văn nghệ ở thôn, bản⁶.

Quan tâm phát huy vai trò của nghệ nhân và hoạt động truyền dạy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Các nghệ nhân, người nắm giữ thực hành di sản văn hóa các dân tộc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tổ chức truyền dạy, đào tạo tầng lớp kế cận; tạo điều kiện để các nghệ nhân có môi trường, điều kiện thực hiện trao truyền, truyền dạy các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, các sự kiện văn hóa do các cấp tổ chức, các lễ hội, các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể và hình thức tự học. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa có nghệ nhân thực hiện truyền dạy được công nhận, tuy nhiên hằng năm người nắm giữ thực hành di sản văn hóa các dân tộc như: Lự, Dao, Mông... thường xuyên thực hiện truyền dạy cho các thế hệ trẻ kỹ thuật tạo hình trang phục, trình diễn nghề dệt của dân tộc Lự; truyền dạy nghề làm mũ lông đuôi ngựa dân tộc Dao; kỹ thuật vẽ sáp ong trên vải và thêu hoa văn trên trang phục của dân Mông...

Chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 122/126 bản có nhà văn hóa, chiếm 96,8%; 13/13 xã, thị trấn có nhà văn hóa, sân tập thể thao góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cơ bản các thiết chế văn hóa hoạt động tương đối hiệu quả, phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của Nhân dân.

2.4. Kết quả xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được triển khai gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*Chỉ thị số 03-CT/TW, 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW*), góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa. Nhận thức tư tưởng và thái độ chính trị của đa số cán bộ, đảng viên đối với đường lối chủ trương của Đảng và nguyên tắc xây dựng Đảng, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống có sự chuyển biến tích cực.

Huyện ủy chỉ đạo các các chi, đảng bộ trực thuộc đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để

⁶ Đến nay toàn huyện có 128 đội văn nghệ tại các bản, trong đó có nhiều đội văn nghệ thường xuyên hoạt động hiệu quả, phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng (Sì Thâu Chải, Lao Chải, Bản Thẳm...).

đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa thông qua các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ⁷; hằng năm các chi, đảng bộ làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác cải cách thủ tục hành chính được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo⁸, việc áp dụng CNTT vào hệ thống một cửa điện tử, một cửa liên thông đã góp phần công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giảm các thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị⁹.

Thường xuyên tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ¹⁰.

2.5. Kết quả nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa.

Quan tâm đầu tư bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, gắn với hoạt động phát triển kinh tế, du lịch; làm tốt công tác khôi phục và phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật truyền thống và lễ hội của đồng bào các dân tộc¹¹; chú trọng duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống¹². Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*” của dân tộc, phát huy những thành quả cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

⁷ Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 10/02/2017 tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

⁸ UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 17/5/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020

⁹ Kế hoạch số 44-KH/HU, 22/3/2021 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 147-KH/HU, ngày 31/10/2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

¹⁰ Từ năm 2021 đến nay, Huyện ủy đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 10 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

¹¹ Duy trì tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tam Đường, ngày hội văn hóa dân tộc Mông; Lễ hội Bun vốc nậm (Lễ hội té nước) - dân tộc Lào; lễ hội Tủ cải, Lễ hội nhảy lửa – dân tộc Dao, hát Then dân tộc Thái; Lễ hội Gầu tào - dân tộc Mông; Lễ hội Cúng rừng – dân tộc Lự. Bảo tồn và phát huy các nhạc cụ dân tộc như Pí kẻo, đàn nhị, khèn Mông, sáo trúc.

¹² Dệt thổ cẩm: dân tộc Lào, Lự tại các xã Bình Lư, Bản Hon, Nà Tăm; mây, tre đan tại xã Giang Ma, Hồ Thầu, Bản Giang....

Công tác nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, truyền dạy chữ viết trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo¹³. Qua đó góp phần bảo tồn và giữ gìn chữ viết truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ chức thành công các hội thi, hội diễn về văn hóa, văn nghệ, thể thao của các dân tộc thiểu số trên địa bàn¹⁴. Thông qua các hội thi, hội diễn đã phát hiện, nhân rộng những mô hình hoạt động văn hóa hiệu quả trong cộng đồng dân cư.

Việc xây dựng và phát triển hoạt động văn nghệ quần chúng được quan tâm thực hiện¹⁵; các đội văn nghệ được đầu tư, hỗ trợ kinh phí để tổ chức duy trì hoạt động, góp phần bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật quần chúng.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử, internet, mạng xã hội.

Chú trọng triển khai và nhân rộng mô hình văn hóa đọc trong cộng đồng¹⁶. Đến nay, toàn huyện có 01 Thư viện cấp huyện, 13 tủ sách pháp luật tại các xã, thị trấn, 100% trường học có thư viện phục vụ nhu cầu đọc của học sinh và đội ngũ giáo viên; triển khai tổ chức có hiệu quả hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc sách, các hoạt động ngoại khóa thi xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách, thi kể chuyện, sắm vai nhân vật theo sách,... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, của toàn thể nhân dân về vai trò của sách, tri thức; ý nghĩa của văn hóa đọc đối với việc xây dựng, hình thành con người mới - nguồn nhân lực quan trọng bậc nhất, quyết định đến quá trình phát triển bền vững đất nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương đạt hiệu quả và mang lại hiệu ứng tích cực, nhiều sự kiện, lễ hội, các hội thi đã thu hút đông đảo vận động viên, diễn viên, Nhân dân và du khách tham gia¹⁷.

¹³ Tổ chức duy trì truyền dạy chữ viết của dân tộc Dao xã Hồ Thầu.

¹⁴ **Năm 2021:** Tham gia hội thi nghệ thuật công nhân viên chức, lao động tỉnh Lai Châu; tham gia hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu tổ chức tại Tân Uyên. **Năm 2022:** Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Tam Đường; tham gia hội thi khiêu vũ, dân vũ tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2022. **Năm 2023:** Tổ chức thành công ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Tả Lèng; Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Tam Đường lần thứ II, năm 2023; Tham gia Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ V; tổ chức Hội thi Khèn Mông huyện Tam Đường lần thứ nhất năm 2023.

¹⁵ Đến nay, toàn huyện có 128 đội văn nghệ quần chúng bản được thành lập trên địa bàn 13 xã, thị trấn.

¹⁶ Hằng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và phát triển mạng lưới thư viện trên địa bàn huyện Tam Đường.

¹⁷ Tổ chức Lễ hội Động Tiên Sơn, Lễ hội Cúng Hồn Trâu, Lễ hội Bun Vóc Nặm, Ngày hội dân tộc Mông...; các hoạt động thể thao chào mừng ngày Quốc khánh (2/9); tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người; Giải Việt dã truyền thống thanh niên huyện Tam Đường chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); tổ chức được 02 giải thể thao cấp huyện: Tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào xuân Quý Mão năm 2023; Giải Cầu lông cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chào

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ cho hoạt động truyền thanh - truyền hình, hệ thống trạm truyền thanh FM, loa truyền thanh không dây trên địa bàn. Hệ thống phát thanh, truyền hình từng bước được đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13/13 xã, thị trấn; 126/126 bản với tổng số là 142 cụm loa truyền thanh không dây hoạt động tương đối ổn định¹⁸.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Văn hóa được quan tâm chỉ đạo. Hàng năm đã phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn¹⁹. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước, pháp luật về lĩnh vực văn hóa.

2.6. Công tác bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thị trường văn hóa

Quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; nâng cao chất lượng tuyên truyền lồng ghép về quyền tác giả, quyền liên quan.

Khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến tại địa phương; tạo điều kiện, ưu tiên để thu hút các nhà đầu tư đến và đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, Cổng trời Ô Quý Hồ, quảng bá du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải 1, Bản Thảm, cọn nước Nà Khương ...

2.7. Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, phát triển tăng cường giao lưu và hợp tác văn hóa; đẩy mạnh công tác quảng bá văn hóa, tiềm năng phát triển về kinh tế du lịch của huyện qua hệ thống cổng thông tin điện tử, báo, đài, công ty lữ hành, tổ chức các sự kiện lớn nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và tạo cơ hội giao lưu, hợp tác phát triển văn hóa, du lịch: Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tam Đường, lễ hội động Tiên Sơn, tổ chức Hội thảo

mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2023. Tham gia giải thể thao cấp tỉnh đều đạt kết quả cao (Giải Việt dã Thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XVI năm 2023 - Tranh cúp BIDV; Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ I năm 2022, đang chuẩn bị Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023...)

¹⁸ Trong đó có 104 cụm loa hoạt động thường xuyên, ổn định; 38 cụm loa hoạt động chập chờn do không bắt được sóng, hỏng hóc.

¹⁹ Năm 2023 UBND huyện đã xử lý 01 cơ sở vi phạm pháp luật về văn hóa với số tiền 15.000.000 đồng (quán karaoke Đại Phúc tại Thị trấn Tam Đường).

giới thiệu tiềm năng và định hướng phát triển du lịch... đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa; từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp nhân dân, giữa đô thị và nông thôn, miền núi.

2.8. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động số 08-CTr/TU đến thời điểm khảo sát (có biểu chi tiết kèm theo).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; đề cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ.

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, bản, cơ quan, trường học văn hóa đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hạn chế và xóa bỏ. Văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo được khuyến khích, nhất là trong công tác từ thiện, nhân đạo.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tham gia.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là phục vụ cho công tác phát triển kinh tế du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử. Nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử có giá trị đã phát

huy tác dụng trong đời sống xã hội. Văn hóa đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển.

2. Hạn chế, yếu kém

- Công tác lãnh đạo và chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy chưa thường xuyên, việc đánh giá kết quả thực hiện chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo phong trào xây dựng bản, khu dân cư, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện chưa được triển khai thực hiện. Hiệu quả hoạt động của thư viện huyện chưa cao, chưa thu hút được nhiều người đến với thư viện.

3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

- Chưa đặt văn hóa trong tổng thể mối liên hệ với chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội; chưa xác định được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, xem văn hóa chỉ là một hoạt động của ngành văn hóa.

- Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa được quan tâm nhưng vẫn còn hạn chế, nguồn lực xã hội hóa chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu về phát triển văn hóa, con người trong tình hình mới. Thư viện chưa được đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số làm công tác sáng tác, nghiên cứu lý luận văn học - nghệ thuật.

- Đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc, của cán bộ, viên chức, người lao động còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; một số nơi còn tồn tại phong tục tập quán lạc hậu, tình trạng du canh du cư, di, dịch cư tự do còn diễn biến phức tạp.

- Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận Nhân dân chạy theo giá trị vật chất, dần đánh mất các giá trị văn hóa truyền thống. Quá trình hội nhập, sự phát triển của mạng xã hội đã tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào đời sống người dân và lan tỏa mạnh mẽ làm cho một bộ phận Nhân dân lãng quên bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là thanh thiếu niên.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ thời điểm 2021 đến đầu năm 2022 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

4. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới

- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các chủ trương của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030”; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tập trung chỉ đạo triển khai công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Lai Châu gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức truyền truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển bền vững đất nước.

- Tiếp tục khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa, các tầng lớp xã hội tham gia vào các hoạt động văn hóa, sáng tạo văn hóa. Tập trung vào chính sách xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, tạo các cơ chế ưu đãi về đầu tư, thuế, đất đai thu hút nhà đầu tư; chính sách ưu đãi đối với các sản phẩm văn hóa khi sản xuất và lưu thông trên thị trường.

- Tổ chức hội nghị, mở các lớp truyền dạy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc cho đại biểu dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc ít người. Phát huy tiềm năng, khuyến khích các sáng tạo văn học, nghệ thuật, sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, phản ánh sức sáng tạo của nền văn hóa mới.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TỈNH

1- Quan tâm, phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng sân thể thao và các trang thiết bị tại các điểm vui chơi giải trí và thể thao trên địa bàn các xã, thị trấn.

2- Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút và có chế độ ưu đãi đào tạo thế hệ trẻ có năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Nơi nhận:

- Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Cao Trang Trọng